

เหตุการณ์สำคัญ

- กลุ่มโอเปกได้ออกแถลงการณ์หลังการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตเมื่อวันศุกร์ โดยระบุว่า โอเปกจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน แต่ไม่มีการระบุปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง และปรับคาดการณ์ GDP ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.4% (yoy)
- มูลค่าส่งออกไทย เดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง และดุลการค้ายังคงเกินดุล
- สงครามการค้าโลกทวีความรุนแรงขึ้น ติดตามวันที่ 30 มิถุนายน นี้ สหรัฐฯ จะประกาศมาตรการจำกัดการลงทุน (Investment Restrictions) และมาตรการควบคุมการส่งออกกับจีน (Export Controls)

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความกังวลถึงประเด็นการกีดกันการค้า โดยเขากล่าวว่าตั้งแต่สหรัฐฯ ออกมาตรการกีดกันการค้าตั้งแต่ต้นปี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ภาคธุรกิจเริ่มวางแผนลดการจ้างงาน และชะลอการลงทุน

ยุโรป

- นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวย้ำในการประชุมประจำปีที่เมือง Sintra ประเทศโปรตุเกส ว่า ECB จะไม่รีบร้อนในการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดๆไป จะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับแถลงการณ์หลังการประชุมครั้งล่าสุดในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ ECB กล่าวว่า "อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ที่ระดับต่ำนี้ ยาวไปจนกว่าจะไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นอย่างน้อย ซึ่งการกล่าวย้ำแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้เงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1585 ดอลลาร์สหรัฐต่อยูโร
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี ตามคาด โดยการประชุมรอบนี้ BoE มีท่าทีเข้มงวดขึ้น โดยมีคณะกรรมการที่เห็นว่าควรขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 2 คน เป็น 3 คน ซึ่งแถลงการณ์หลังการประชุมระบุว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่วนเศรษฐกิจไตรมาส 1 ที่ชะลอแรง เป็นเพียงชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดี และจะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 2 นี้เป็นต้นไป
- สหภาพยุโรป (EU) ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ประมาณ 200 รายการ รวมมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 25% มีผลบังคับใช้วัน 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการโต้ตอบการเก็บภาษีนำเข้าเหล็ก (25%) และอะลูมิเนียม (10%) ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยสินค้าสหรัฐฯ ที่ EU จะเก็บภาษีได้แก่ เรือยนต์, วิสกี้ Bourbon, มอเตอร์ไซด์, เสื้อยืด, กางเกงยีนส์, บุนหรี, เหล็ก, และสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, ข้าวโพด และน้ำส้ม นอกจากนี้ EU กล่าวว่ากำลังพิจารณาเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมอีกมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 10%-50%

ญี่ปุ่น

- อัตราเงินเฟ้อไม่นับรวมราคาอาหารสด (Core CPI) เดือน พฤษภาคม 2561 ทรงตัวที่ +0.7% (yoy) เท่ากับที่ตลาดคาด ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น +0.7% (yoy) แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ

จีน

- นาย Yi Gang ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBoC) กล่าวเตือนนักลงทุนอย่าตื่นตระหนก และย้ำว่า PBoC พร้อมใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีเพื่อลดแรงกดดันในตลาดเงิน หลังสหรัฐฯ ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติมอีก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 10% ส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างกันเพิ่มสูงขึ้นและกดดันดัชนีหุ้นจีน Shanghai composite ปรับตัวลง โดยล่าสุด PBoC ได้อัดฉีดสภาพคล่องผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) เป็นจำนวน 2 แสนล้านหยวน เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบทำให้ใน มิถุนายน นี้ PBoC อัดฉีดสภาพคล่องผ่านโครงการดังกล่าวแล้วประมาณ 4.04 แสนล้านหยวน ซึ่งนับเป็นการอัดฉีดรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559

ไทย

- คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ 5 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อปี ตามที่ตลาดคาด โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.4% (yoy) โดยคณะกรรมการ 1 ท่าน ที่โหวตให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนแล้วและภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานานอาจทำให้ประชาชนหรือภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
- มูลค่าส่งออกสินค้าเดือน พฤษภาคม 2561 ขยายตัว 11.4% (yoy) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 12.4% (yoy) ขณะที่มูลค่านำเข้าชะลอลงเป็น 11.7% (yoy) จากที่ขยายตัว 21.3% (yoy) เดือนก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 1,203.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-2.66%	-6.77%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Neutral (แนะนำซื้อเพิ่มที่ระดับ 1,600 จุด)	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,634.98 จุด ลดลง 2.66% WoW มีแรงเทขายจากความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยต่างประเทศ ทั้งเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจากจีนและแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของ Fed อย่างไรก็ตามปัจจัยการฟื้นตัวของราคาน้ำมันหลังจากการประชุม OPEC เข้ามาช่วยพยุงทิศทางการลงทุนได้ในระยะสั้นประเด็นอื่นๆ ได้แก่</p> <p>1) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง และปรับคาดการณ์ GDP ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.4% (YoY)</p> <p>2) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะเข้าลงสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยจะมีความชัดเจนในเดือนกันยายนนี้ พร้อมย้ำว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในต้นปีหน้าอย่างแน่นอน</p> <p>3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME bank) วางแผนปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมูลค่า 58 พันล้านบาทให้แก่ธุรกิจครอบครัวที่กำลังจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ธุรกิจนวัตกรรมขนาดย่อม และธุรกิจภาคการเกษตร</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 25 มิถุนายน กสทช. สรุปแผนการประมูลคลื่น 1800/900MHz คสช. หรือพรรคการเมือง-กกต. 2) 27-28 มิถุนายน ติดตามตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และ GDP Q1 สหรัฐฯ 3) 29 มิถุนายน รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของ ธปท.</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีหุ้นไทยยังมีปัจจัยกดดันจากต่างประเทศ คาดดัชนีมีแนวรับที่ระดับ 1,620 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,680 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (22/06/2018 @ 2.83%)	+0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.29% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	M-Gov, MMM, MMM-Plus	Neutral	<p>การซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรองสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายประเภท Outright ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นไปอย่างเบาบาง เนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์ นักลงทุนบางส่วนรอผลการประชุม กนง. ซึ่งผลการประชุมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ที่ 5-1 เสียง และมีกรรมการลาการประชุม 1 ราย อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลต่อประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อีกทั้งการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอ้างอิงอายุคงเหลือ 30 ปี LB466A ไม่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนโดย มี Bid-Coverage-Ratio เพียง 0.54 เท่า ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมปรับตัวขึ้นหลังการประกาศผลการประมูล</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 27,116 ล้านบาท ทั้งตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี</p> <p>สัปดาห์นี้คาดการณ์ตราสารหนี้ไทยผ่านผลตอบแทน Yield มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นหลังเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหลุด 33 บาทต่อดอลลาร์ คุกกี้ที่ผ่านมา</p>
	US Treasury 10Y (22/06/2018 @ 2.90%)	-0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.50% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-0.89 %	+3.03%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	<p>ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงประมาณ 1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากประเด็นที่ตึงเครียดมากขึ้นด้านสงครามการค้าของสหรัฐฯ และประเทศอื่น โดยเฉพาะจีน กระทบตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง 4%</p> <p>การประชุมวันที่ 22 มิถุนายน OPEC มีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่อาจเพิ่มกำลังการผลิตจริงเพียง 0.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากข้อจำกัดเรื่องกำลังการผลิตรายประเทศ อย่างไรก็ตามต้องจับตา 1) กำลังการผลิตจากเวเนซุเอลาที่อาจลดลงมากกว่าคาด 2) โอกาสในการ sanction ประเทศอิหร่าน และ 3) เหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศลิเบีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานกำลังการผลิตน้ำมัน</p> <p>ข้อมูลเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ ได้แก่ 1) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย conference board สหรัฐฯ และ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ 2) แถลงการณ์ของประธาน BOE 3) ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC สหรัฐฯ 4) GDP สหรัฐฯ ตัวเลขคาดการณ์ครั้งสุดท้าย และ 5) ดัชนี PMI ภาคผลิตและภาคบริการของจีน</p> <p>สัปดาห์นี้ตลาดยังคงจับตาความขัดแย้งการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และยุโรป</p>
	Europe (STOXX50)	-1.80%	-1.77%			
	Japan (NIKKEI)	-1.46%	-1.08%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-2.31%	-6.08%			
	Gold	-0.65%	-2.47%	I-GOLD	Neutral	
	Oil (WTI)	+5.75%	+15.41%	I-OIL	Slightly Underweight	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.71%	-4.78%	I-SMART	Neutral	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี เคลื่อนไหวช่วงแคบมาอยู่ที่ 2.89% ซึ่งเป็นผลจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึ่งมีการตอบโต้ระหว่างกันด้านมาตรการการค้าที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งการตอบโต้ภาษีนำเข้าของยุโรปต่อสหรัฐฯ เช่นกัน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงให้ความเห็นว่า ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสี่ครั้งในปี ในขณะที่ยังคงการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้ประกาศหยุดมาตรการซื้อสินทรัพย์ (คิวอี) สิ้นปีนี้ และยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงกันยายนปี 2562 สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและบางส่วนในตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่ และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield</p>
	JPMorgan Emerging Bond	0.39%	-5.53%			
	iBoxx High Yield Index	-0.01%	0.99%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	0.09%	-1.30%			

ข้อสงวนสิทธิ์**คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สمارท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน